



ส่วนที่สี่

# บันทึกข้อความ

กตร.
เลขที่..... ๒๑๓
วันที่..... ๑๙ มี.ค. ๖๐
เวลา..... ๑๐.๐๙ น.

ส่วนราชการ วช. (กง.ผง. ผ.พอ.) โทร. ๐๒-๒๒๕-๔๘๘๖

ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๕๗๕

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐


เรื่อง สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (๘ มีนาคม ๒๕๖๐)

เรียน อปค. ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย มท. ได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย โดยมี รมว.มท. เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ในการนี้ เพื่อให้ประเด็นข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ ปค. ในที่ประชุมดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติ อปค. จึงโปรดเห็นชอบให้แจ้งสำนัก/กองดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและขอให้จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการรายงานความคืบหน้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องและส่งให้ วช. ภายในวันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เพื่อ วช. จักได้รวบรวมเสนอ อปค. เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
 (นายสุรศักดิ์ พลยังส่ง)  
 ผอ.วช.

สรุปการประชุมหรือข้อราชการสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

\*\*\*\*\*

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหรือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.	ข้อสั่งการของรมว.มท.	๑. แนวทางการปฏิบัติงานของ มท. ขอให้บุคลากรของ มท. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคน้อมนำพระดำรัสของสมเด็จพระสังฆราชเกี่ยวกับความสามัคคีมายึดถือและปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะการปฏิบัติงานที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ขอให้รมรงค์และเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ด้วย	ทุกหน่วยงาน
๒.	สรุปข่าวสำคัญจากศูนย์แก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)	๑. การแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ให้เน้นย้ำ ผวจ. และนายอำเภอดูแลแก้ไขปัญหาคของประชาชนให้จบในพื้นที่ โดยเฉพาะปัญหาคที่สะสมมาเป็นเวลานานและส่งผลกระทบต่อ การดำรงชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ ให้ติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง หากมีปัญหาคเกิดขึ้นให้ดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว ซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าวจะเป็น ข้อมูลในการพิจารณาผลงานของ ผวจ. และนายอำเภอด้วย  ๒. การแก้ไขปัญหาคแรงงานต่างด้าว ขอให้จังหวัด อำเภอ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ทั้ง ตำรวจ ทหาร เข้มงวดกวดขันแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน เนื่องจากปัญหาคดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคาม ด้านความมั่นคงของประเทศ  ๓. ความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้สนับสนุนวัดพระธรรมกาย การแก้ไขปัญหาคกรณีวัดพระธรรมกาย ขอให้ทุกคนทราบว่า รัฐบาลต้องการ ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพราะในปัจจุบันได้มีการออกหมายจับ ผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ยังไม่สามารถนำตัวมาเข้าสู่กระบวนการทาง กฎหมายได้  ๔. สถานการณ์คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ให้ ผวจ. และนายอำเภอ วางตัวเป็นกลางในกรณีก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ แต่ในขณะที่เดียวกันก็ต้องสร้างการรับรู้ในข้อเท็จจริง เกี่ยวกับปัญหาคด้านพลังงานของประเทศให้ประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งข้อมูล ที่รอบด้านเกี่ยวกับอัตราต้นทุนค่าไฟฟ้าในแต่ละประเภทด้วย	ปค. (ทุกสำนัก/ กอง)  สป.มท., ปค. (สน.มท./ สน.สก.)  สป.มท.  สป.มท., ปค. (สน.มท.)

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓.	รายงานการเตรียมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนของ มท.	<p>มท. ร่วมเป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลายคณะ ทั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรฯ และคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุฯ โดยคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการฯ ได้มอบหมายให้ มท. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในภูมิภาค</p> <p>ดังนั้น ในการประชุมครั้งหน้า ให้ สป.มท. รายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบด้วยว่า มท. ได้ดำเนินงานอะไรบ้างแล้วในแต่ละเรื่อง ทั้งการดำเนินงานในพื้นที่สนามหลวงและในส่วนภูมิภาค โดย ปมท. ต้องทราบการดำเนินงานในภาพรวมทั้งหมดของ มท. ทั้งนี้ ในเรื่องการจัดเตรียมและกระบวนกรถวายดอกไม้จันทน์ ให้รอความชัดเจนจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะแจ้งให้จังหวัดและอำเภอทราบและถือปฏิบัติต่อไป</p>	สป.มท., ปค. (สส.)
๔.	การติดตามความคืบหน้าและการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด มท.	<p>๑. การดำเนินโครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT)</p> <p>ให้ กทม. พิจารณาทบทวนว่า ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนของ กทม. ในเรื่องดังกล่าวสามารถตอบโจทย์หรือข้อทักท้วงของ สตง. ในเรื่องความคุ้มค่าของการดำเนินงานได้หรือไม่ โดยให้ กทม.หารือกับ สตง. ให้มีความชัดเจนถึงทางออกในเรื่องดังกล่าวด้วย</p> <p>๒. การเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า (BTS) จากสถานีบางหว้าถึงสถานีตลิ่งชัน</p> <p>ให้ กทม. เร่งหารือเพิ่มเติมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง และ รฟม. เกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เพื่อจะได้ร่วมกันวางแผนเกี่ยวกับการจัดหางบประมาณ และให้รายงานผลให้ รมว.มท. ทราบเพื่อ รมว.มท. จะได้นำเสนอต่อที่ประชุม ครม. ต่อไป อย่างไรก็ตาม ให้ กทม. พิจารณาเส้นทางรถไฟฟ้าสายอื่นที่ควรดำเนินการด้วย</p> <p>๓. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน</p> <p>ให้ มท. เน้นย้ำ ๙ จังหวัดภาคเหนือ รวมถึงพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดไฟป่า โดยขอให้จังหวัด อำเภอ ร่วมมือกับทุกภาคส่วนดำเนินการตามมาตรการที่ มท. ได้แจ้งไว้แล้ว ดังนี้</p> <p>๑) มาตรการเชิงพื้นที่ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น พื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร พื้นที่ริมทาง/ชุมชน เป็นต้น</p> <p>๒) การบริหารจัดการ เช่น การบริหารจัดการ บุคลากรผู้รับผิดชอบ การใช้มาตรการทางกฎหมาย การสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน การลดเชื้อเพลิงโดยการเฝ้าระวัง การใช้กลไกประชารัฐเข้ามามีส่วนร่วม เป็นต้น</p> <p>เพื่อไม่ให้คุณภาพทางอากาศเกินมาตรฐานและมีผลกระทบต่ออากาศยาน ทั้งนี้ ให้ใช้กลไกของท้องถิ่น เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น ในการดำเนินงานให้</p>	กทม.  กทม.  ปล., ปค. (กสภ.)

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p><b>๔. ความคืบหน้าการพัฒนาการบริการของกรมที่ดิน</b></p> <p>ขอให้ ทต. ดำเนินการตามแผนการพัฒนางานบริการที่วางไว้ โดยการเร่งรัดงานรังวัดที่ดินตามโครงการเร่งรัดงานรังวัดที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ต้องไม่กระทบต่อความถูกต้องในการดำเนินงาน และการทำงานต้องไม่เกิดข้อผิดพลาดอีกและต้องเป็นการดำเนินงานที่โปร่งใส</p> <p>ทั้งนี้ การสร้างระบบเชื่อมโยงให้สำนักงานที่ดินแห่งหนึ่งสามารถไปช่วยเหลืองานของสำนักงานที่ดินอีกแห่งหนึ่งได้นั้น ต้องระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงการประสานงานที่ค้างค้ำของสำนักงานที่ดินที่เป็นผู้ช่วยเหลือด้วย</p> <p><b>๕. การบริหารจัดการขยะ</b></p> <p>พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้แล้ว ดังนั้น ให้ สถ. เร่งออกกฎหมายลำดับรองทั้ง ๒ ฉบับคือ กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และประกาศ มท. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดแยก เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อนำมาบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป รวมทั้งให้เร่งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในเรื่องดังกล่าวด้วย</p> <p>ทั้งนี้ ให้ สถ. และ กทม. ร่วมกันปรึกษาพูดคุยถึงแนวทางการดำเนินงานในเรื่องการบริหารจัดการขยะ เพื่อให้มีหลักในการดำเนินงานที่เป็นแนวทางเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดอัตราค่าให้บริการในการจัดเก็บและการขนขยะ และหากมีการกำหนดเพิ่มอัตราค่าบริการในเรื่องต่างๆ ต้องกำหนดการเพิ่มการจัดเก็บค่าบริการในลักษณะขั้นบันได และต้องแจ้งให้ประชาชนได้ทราบด้วย</p> <p><b>๖. การจัดทำแผนพัฒนาภาค ภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑</b></p> <p>รมว.มท. ขอขอบคุณ สป.มท. ที่ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาภาค จนในปัจจุบันสามารถจัดทำรายการโครงการในแผนพัฒนาภาค ที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป</p> <p>การดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวถือเป็นการพัฒนาศักยภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่โดยตรง เป็นการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคอย่างแท้จริง เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย ๔.๐</p>	<p>ทต.</p> <p>สถ.</p> <p>สป.มท.</p>
		<p><b>๗. การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง</b></p>	<p>สป.มท.</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>ป.ย.ป. เป็นคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือรัฐบาลในการดำเนินงานบริหารเชิงยุทธศาสตร์ และขับเคลื่อนงานในด้านต่างๆ ทั้งการเตรียมการปฏิรูปประเทศ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดองให้กับคนในชาติ รวมทั้งเสริมสร้างการทำงานของหน่วยงานต่างๆ (Function) ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยให้ มท. จัดเตรียมข้อมูลไว้ให้พร้อมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้เน้นข้อมูลในประเด็นวาระของรัฐบาล (Agenda) และให้ มท. จัดทำรายการ (check list) การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้กำกับการทำงานให้ครบถ้วน</p>	
๕.	เรื่องอื่นๆ	<p><b>๑. การศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ</b>          ขอให้หน่วยงานในสังกัด มท. ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย รวมถึงมติ ครม. เกี่ยวกับการศึกษาดูงานอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการขออนุมัติ ขออนุญาต หรือการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p><b>๒. การสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในพื้นที่</b>          ขอให้จังหวัด อำเภอ สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานที่ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลทั้งการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย และการแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วย</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>สป.มท.,          ปค.          (สน.สก.,          สน.ปท.)</p>

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์  
 กองวิชาการและแผนงาน